

THỎA THUẬN VỀ VIỆC ĐỒNG Ý ĐĂNG KÝ VÀ THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CAM KẾT KHÔNG PHẢI THỂ LỰC CHỐNG ĐỐI XÃ HỘI

Tôi đồng ý và đăng ký với công ty theo các nội dung dưới đây về việc cho thu thập thông tin cá nhân và cam kết không phải thể lực chống đối xã hội.

1. Đối với việc thu thập thông tin cá nhân

<Mục đích sử dụng thông tin cá nhân>

Chúng tôi được phép sử dụng thông tin cá nhân do anh/chị cung cấp vào các mục đích sau đây.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho bất cứ mục đích nào khác.

(Trường hợp đăng ký (ứng tuyển) và tham gia tuyển chọn)

Sử dụng để giới thiệu công việc (Phái cử / Dự kiến giới thiệu phái cử / Ủy thác / Giới thiệu nghề) phù hợp với nguyện vọng và năng lực của anh/chị. Sử dụng để liên lạc trong quá trình tham gia tuyển chọn công việc bạn đã ứng tuyển, và hướng dẫn về các dịch vụ của công ty chúng tôi (bao gồm cả giảng dạy v.v.)

(Trường hợp vào làm Công ty mà bạn đã được giới thiệu hỗ trợ chuyển việc)

Sử dụng để tiến hành làm thủ tục chuyển đổi, gia hạn tư cách lưu trú và các thủ tục khác liên quan đến nghĩa vụ thực hiện của cơ quan hỗ trợ có đăng ký.

<Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba>

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân do anh/chị cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của anh/chị.

Tuy nhiên sẽ được chia sẻ trong phạm vi các mục đích sử dụng với điều kiện sau.

(Trường hợp đăng ký (ứng tuyển) và tham gia tuyển chọn)

Chia sẻ trực tiếp hay gửi qua thư điện tử cho các công ty đã ký kết “Bảng ghi nhớ về việc thu thập thông tin cá nhân” với chúng tôi hoặc các công ty đối tác trong trường hợp dự kiến giới thiệu phái cử hoặc giới thiệu nghề nghiệp từ chúng tôi.

Chia sẻ trực tiếp hay gửi qua thư điện tử cho công ty mẹ hoặc trong nhóm công ty của chúng tôi với mục đích để thực hiện phỏng vấn tuyển chọn trong trường hợp muốn trực tiếp trở thành nhân viên chính thức hoặc nhân viên theo hợp đồng.

(Trường hợp vào làm Công ty mà bạn đã được giới thiệu hỗ trợ chuyển việc)

① Thực hiện chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết tối thiểu trong phạm vi mục đích.

Mục đích chia sẻ	Cung cấp thông tin cho công ty mà anh/chị được giới thiệu để hỗ trợ chuyển việc. Thực hiện các thủ tục hợp pháp bắt buộc đối với cơ quan tuyển dụng. Nộp đơn xin cấp thẻ ID tại nơi làm việc. Làm thủ tục chuyển đổi hay gia hạn tư cách lưu trú, và các thủ tục khác liên quan đến nghĩa vụ thực hiện của cơ quan hỗ trợ có đăng ký.
Nội dung thông tin cá nhân được chia sẻ	Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, số điện thoại, thông tin gia đình, lý lịch công việc, quá trình học tập, mã số cá nhân (Mynumber như bên dưới) (*), thẻ lưu trú, số bảo hiểm, (lương hưu, bảo hiểm việc làm), thông tin người phục thuộc, thông tin về tiền lương.
Phương thức chia sẻ	Giao tận tay, thư điện tử hoặc gửi bưu phẩm đảm bảo hay chuyển phát bưu điện có kiểm tra được thông tin vận chuyển.
Nơi được chia sẻ	Công ty hỗ trợ giới thiệu chuyển việc, Luật sư hành chính, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Tổ chức tài chính, Cục quản lý lao động, Doanh nghiệp phúc lợi xã hội, Hiệp hội y tế và sức khỏe, Hellowork Văn phòng an ninh việc làm công cộng, Phòng kiểm tra tiêu chuẩn lao động.

* Mã số cá nhân Mynumber được sử dụng trong phạm vi quy định dựa theo quy định của pháp luật như : Các thủ tục về bảo hiểm sức khỏe, phúc lợi lương hưu, bảo hiểm việc làm. Các yêu cầu liên quan đến Hellowork Văn phòng an ninh việc làm công cộng. Thủ tục liên quan đến tai nạn lao động. Thủ tục thuế (việc thu thuế, báo cáo trả lương). Thủ tục liên quan đến tư cách lưu trú hay các công việc khác liên quan đến thiên tai v.v.

② Trong phạm vi mục đích thông tin cá nhân được chia sẻ cho các công ty đối tác được ủy quyền.

(Đối tác được ủy quyền: Tổ chức tài chính, văn phòng thuế, văn phòng quản lý lao động, luật sư hành chính, công ty phúc lợi, công ty in ấn, v.v.)

(Các trường hợp khác)

Trường hợp cung cấp theo yêu cầu của pháp lệnh dự trên luật pháp.
Trường hợp khó khăn không thể xin được sự đồng ý của anh/chị nhưng cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể, hay tài sản của anh chị.
Trường hợp có khả năng gây cản trở việc thực hiện các công việc liên quan đến các trường hợp cần thiết, phải phối hợp để thực hiện các mệnh lệnh theo quy định của pháp luật từ tổ chức quốc gia hay cơ quan công quyền địa phương hoặc người được ủy thác khi nhận được sự đồng ý của anh/chị.

< Tính tùy chọn trong việc cung cấp thông tin cá nhân >

Tùy thuộc vào quyết định của anh/chị, trong trường hợp không được cung cấp những thông tin cá nhân cần thiết, sẽ xảy ra trường hợp gây cản trở, tổn hại đến công việc giới thiệu công việc, phỏng vấn tuyển chọn, hướng dẫn về các dịch vụ của chúng tôi và các thủ tục nhân sự sau khi gia nhập công ty.

< Trả lại thông tin cá nhân đã được cung cấp >

Các thông tin cá nhân (bao gồm các ghi chép hay mô tả) mà anh/chị đã cung cấp cho chúng tôi sẽ không được trả lại.

< Công khai và chỉnh sửa thông tin cá nhân >

Chủ thể có quyền được yêu cầu thông báo, công khai, chỉnh sửa, bổ sung hay loại bỏ, tạm ngưng sử dụng, xóa bỏ và tạm ngưng cung cấp cho bên thứ ba.

Trường hợp chủ thể có yêu cầu công khai, sửa chữa, xóa bỏ thông tin cá nhân của mình hãy liên lạc tới địa chỉ được ghi ở phía dưới.

Trong trường hợp được yêu cầu công khai, sửa chữa, xóa bỏ thông tin cá nhân, để tránh việc rò rỉ thông tin cho bất kỳ ai khác ngoài chủ thể, chúng tôi được phép xác nhận người đưa ra yêu cầu có phải chính chủ hay không.

Chúng tôi chỉ thực hiện việc công khai, sửa chữa, xóa bỏ thông tin cá nhân sau khi đã xác nhận được chính chủ.

Tuy nhiên, đối với trường hợp yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của người đã và đang ký kết hợp đồng lao động, thì trong thời gian có nghĩa vụ phải lưu trữ dựa theo pháp lệnh (Luật tiêu chuẩn lao động, Luật an toàn sức khỏe lao động, v.v.) chúng tôi không thể xóa bỏ trong khoảng thời gian đã được quy định. (Tuy nhiên các thông tin liên quan đến thành tích ví dụ như “Kết quả thi vào công ty”, “Kết quả đánh giá nghiệp vụ”, v.v. sẽ không được công khai)

< Quản lý an ninh về âm thanh hình ảnh >

Để nhằm mục đích quản lý an toàn an ninh, sẽ có trường hợp chúng tôi được lưu giữ nội dung ghi âm (ghi âm cuộc gọi) và hình ảnh máy quay giám sát.

< Mục khác >

- ① Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ kết quả khám sức khỏe dựa theo quy định pháp luật.
- ② Trong trường hợp phỏng vấn tuyển chọn người khuyết tật, chúng tôi được phép lưu giữ bản sao của giấy chứng nhận khuyết tật.

< Địa chỉ liên lạc >

Mọi thông tin liên quan đến thông tin cá nhân và việc công khai, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân xin liên hệ vào phòng ban quản lý (Điện thoại 03-4580-1234)

2. Cam kết không phải là thể lực chống đối xã hội

(1) Tôi cam kết ở thời điểm hiện tại lần trong tương lai, không tham gia và không là thành viên các nhóm bạo lực, không phải là người đã ra khỏi nhóm bạo lực trong vòng 5 năm, không là thành viên liên kết với nhóm bạo lực hay công ty có liên quan đến nhóm bạo lực, không thuộc nhóm hội cường đoạt, tổ chức phản động, nhóm bạo lực tri thức đặc biệt, và bất kỳ các hội nhóm tương tự nào (sau đây gọi là thể lực chống đối xã hội).

(2) Tôi cam kết ở thời điểm hiện tại lần trong tương lai, tôi hoàn toàn không liên quan và có quan hệ với các thể lực chống đối xã hội và bị chi phối bởi các thể lực chống đối xã hội, không liên quan và tham gia vào sinh hoạt của các thể lực chống đối xã hội, không liên quan đến bất kỳ mối quan hệ nào với thể lực chống đối xã hội như nhờ vả, trao đổi, không cung cấp tiền vốn hay cung ứng tiện nghi cho các thể lực chống đối xã hội.

(3) Tôi cam kết không có hành động bạo lực hay yêu cầu bên thứ ba có hành động bạo lực, không có những yêu cầu bất hợp lý vượt quá trách nhiệm pháp lý, không có hành vi đe dọa hay bạo lực, không tung tin đồn, không sử dụng hàng giả gây tổn hại đến danh tiếng công ty, không sử dụng uy lực để gây trở ngại cho công việc kinh doanh của công ty.

(4) Trường bị phát hiện vi phạm bất cứ nội dung nào trong các mục trên, hay có hành vi gian dối trong cam kết thì sẽ bị hủy đăng ký và hủy hợp đồng lao động. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra trong trường hợp này.